

Biểu mẫu 20

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015**

1. Ngành: Kinh tế học

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy		
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp. Có đề cương nghiên cứu. Được một nhà khoa học có tên trong danh sách do cơ sở đào tạo công bố đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh nếu trúng tuyển. Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh hoặc học vị nêu trên và 01 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị.	Bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp. Bằng tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi nhưng phải có bổ túc kiến thức các môn học bổ sung kiến thức có trình độ tương đương đúng chuyên ngành trước ngày thi tuyển chính thức. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ bằng 2, tại chức, mở rộng, chuyên tu, đào tạo từ xa hoặc gần với chuyên ngành đăng ký nhưng phải bổ túc kiến thức các môn học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương chính quy	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khôi tuyển sinh: A, A1 và D1

			đúng chuyên ngành trước ngày thi tuyển.	
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	Phòng học, có đầy đủ trang thiết bị, máy chiếu, máy lạnh. Thư viện của trường và thư viện trung tâm, đạt tiêu chuẩn quốc gia.	Phòng học, có đầy đủ trang thiết bị, máy chiếu, máy lạnh. Thư viện của trường và thư viện trung tâm, đạt tiêu chuẩn quốc gia.	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.
III	Đội ngũ giảng viên	1 GS, 5 PGS, 39 TS	1 GS, 5 PGS, 39 TS	1 GS, 5 PGS, 39 TS và 93 ThS
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Tổ chức sinh hoạt học thuật và hành chính theo quy chế đào tạo	Hỗ trợ việc học và đăng ký đề tài luận văn. Tham gia hội thảo do Khoa và Trường tổ chức	Tổ chức câu lạc bộ học thuật, thực hiện các hoạt động ngoại khoá và thực tập cuối khoá
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Thái độ cầu thị, sáng tạo và nghiêm túc trong việc nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực học thuật	Thái độ nghiêm túc, không ngừng học hỏi, vươn lên, có ý thức về học thuật	Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, các hoạt động ngoại khoá. Có ý thức vươn lên làm chủ kiến thức và có phương pháp học tích cực
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Đạt trình độ cao về học thuật và khả năng nghiên cứu sâu và độc lập. Đọc, dịch và giao tiếp bằng 1 tiếng nước ngoài	Có khả năng phân tích rộng về 1 ngành và tác động của các chính sách của CP đến nền kinh tế ở cả tầm vi mô lẫn vĩ	Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC Cử nhân ngành Kinh tế học được trang bị

			mô	kiến thức sâu rộng, hiện đại về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học ứng dụng, có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế, có khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và tổ chức các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường ĐH và viện NC. Quản lý và tư vấn trong các cơ quan nhà nước, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước	Giảng dạy và NC kinh tế học, làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước	Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu; các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, các ngành và lĩnh vực kinh tế; làm trong các doanh nghiệp; tham gia các hoạt động tư vấn các vấn đề kinh tế cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế.

2. Ngành: Kinh tế và quản lý công

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Thạc sĩ	Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp.</p> <p>Bằng tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi nhưng phải có bổ túc kiến thức các môn học bổ sung kiến thức có trình độ tương đương đúng chuyên ngành trước ngày thi tuyển chính thức.</p> <p>Có bằng tốt nghiệp đại học hệ bằng 2, tại chức, mở rộng, chuyên tu, đào tạo từ xa hoặc gần với chuyên ngành đăng ký nhưng phải bổ túc kiến thức các môn học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương chính quy đúng chuyên ngành trước ngày thi tuyển.</p>	<p>Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>Khối tuyển sinh: A, A1 và D1</p>
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	<p>Phòng học, có đầy đủ trang thiết bị, máy chiếu, máy lạnh.</p> <p>Thư viện của trường và thư viện trung tâm, đạt tiêu chuẩn quốc gia.</p>	<p>Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu.</p> <p>Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.</p>
III	Đội ngũ giảng viên	1 GS, 5 PGS, 39 TS	1 GS, 5 PGS, 39 TS và 93 ThS
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Hỗ trợ việc học và đăng ký đề tài luận văn. Tham gia hội thảo do Khoa tổ chức</p>	<p>Tổ chức câu lạc bộ học thuật, thực hiện các hoạt động ngoại khoá và thực tập cuối khoá</p>

V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Thái độ nghiêm túc, không ngừng học hỏi, vươn lên, có ý thức về học thuật, nghiên cứu	Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, các hoạt động ngoại khoá. Có ý thức vươn lên làm chủ kiến thức và có phương pháp học tích cực
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Có khả năng phân tích kinh tế tốt, hiểu biết rộng về kinh tế học khu vực công và tác động của các chính sách của chính phủ đến nền kinh tế	Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý công được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu cao về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và khả năng quản lý khu vực công; có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Giảng dạy và NC kinh tế và Quản lý công, làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước	Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước, các tổ chức dịch vụ công ở các lĩnh vực tài chính, quản lý đô thị, giáo dục, y tế, thể thao.... Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp ở các lĩnh vực kinh tế.

3. Ngành Kinh tế chính trị

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy
		Tiến sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Có bằng thạc sĩ đúng ngành, chuyên ngành phù hợp.</p> <p>Có đề cương nghiên cứu.</p> <p>Được một nhà khoa học có tên trong danh sách do cơ sở đào tạo công bố đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh nếu trúng tuyển.</p> <p>Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học</p>

ms

		giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh hoặc học vị nêu trên và 01 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị.
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	Phòng học, có đầy đủ trang thiết bị, máy chiếu, máy lạnh. Thư viện của trường và thư viện trung tâm, đạt tiêu chuẩn quốc gia.
III	Đội ngũ giảng viên	1 GS, 5 PGS, 39 TS
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Tổ chức sinh hoạt học thuật và hành chính theo quy chế đào tạo
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Thái độ cầu thị, sáng tạo và nghiêm túc trong việc nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực học thuật
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Đạt trình độ cao về học thuật và khả năng nghiên cứu sâu và độc lập. Sử dụng thành thạo 1 ngoại ngữ
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường ĐH và viện NC. Quản lý và tư vấn trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội,...

4. Ngành: Tài chính – Ngân hàng

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy		
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp. Có đề cương nghiên cứu. Được một nhà khoa học có tên trong danh sách do cơ sở đào tạo công bố đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh nếu trúng tuyển.	Bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp. Bằng tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi nhưng phải có bổ túc kiến thức các môn học bổ sung kiến thức có trình độ tương	

		Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh hoặc học vị nêu trên và 01 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị.	đương đúng chuyên ngành trước ngày thi tuyển chính thức. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ bằng 2, tại chức, mở rộng, chuyên tu, đào tạo từ xa hoặc gần với chuyên ngành đăng ký nhưng phải bổ túc kiến thức các môn học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương chính quy đúng chuyên ngành trước ngày thi tuyển.	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học	Phòng học, có đầy đủ trang thiết bị, máy chiếu, máy lạnh. Thư viện của trường và thư viện trung tâm, đạt tiêu chuẩn quốc gia.	Phòng học, có đầy đủ trang thiết bị, máy chiếu, máy lạnh. Thư viện của trường và thư viện trung tâm, đạt tiêu chuẩn quốc gia.	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.
III	Đội ngũ giảng viên	Tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng tương tác với học viên, có kỹ năng nghiệp vụ cao. Bao gồm 1 GS, 8 TS	Tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng tương tác với học viên, có kỹ năng nghiệp vụ cao. Bao gồm 1 GS, 8 TS	Tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng tương tác với sinh viên, có kỹ năng nghiệp vụ cao, bao gồm 1 GS, 8 TS, 12 ThS và 3 CN

IV	<p>Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<p>Hỗ trợ chi phí nghiên cứu, miễn giảm tiền học phí cho nghiên cứu sinh.</p> <p>Được hướng dẫn phương pháp học, nghiên cứu ở bậc sau đại học.</p> <p>Tổ chức hội thảo các chuyên đề hoặc hướng dẫn luận án.</p>	<p>Học viên được cung cấp giáo trình bài giảng trước khi môn học bắt đầu.</p> <p>Được hướng dẫn phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu ở bậc sau đại học.</p> <p>Câu lạc bộ học thuật thao các chuyên ngành, câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ Tiếng anh, Tin học và câu lạc bộ của các chuyên ngành khác trong Trường.</p> <p>Tổ chức hội thảo hoặc các chuyên đề, đi thực tế, hướng dẫn luận văn.</p>	<p>Sinh viên được cung cấp giáo trình bài giảng trước khi môn học bắt đầu.</p> <p>Được hướng dẫn phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu ở bậc sau đại học.</p> <p>Được hướng dẫn cách lắng nghe-đọc-ghi chép có hiệu quả.</p> <p>Câu lạc bộ học thuật thao các chuyên ngành, câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ Tiếng anh, Tin học và câu lạc bộ của các chuyên ngành khác trong Trường.</p> <p>Hỗ trợ thực tập, đi thực tế, hướng dẫn khóa luận.</p>
V	<p>Yêu cầu thái độ học tập của người học</p>	<p>Nghiêm túc, nỗ lực nghiên cứu, thực hiện theo kế hoạch nghiên cứu sinh của bản thân.</p>	<p>Tham gia đầy các khóa học theo quy định, tự nghiên cứu và thực hiện theo chương trình khóa học.</p>	<p>Tham gia đầy đủ.</p> <p>Làm bài tập.</p> <p>Thực hiện theo phân công của giảng viên và hoàn thành nhiệm vụ.</p>
VI	<p>Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được</p>	<p>Kiến thức: Trang bị cho học viên những vấn đề chuyên sâu của lý thuyết tài chính, ngân hàng, vận dụng chúng trong thực tiễn quản lý tại các tổ chức tài chính và ngân hàng.</p> <p>Kỹ năng: Có trình độ tin học</p>	<p>Kiến thức: Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản của lý thuyết tài chính hiện đại và những chỉ dẫn về cách thức vận dụng chúng trong thực tiễn quản trị hoạt động của các tổ chức tài chính, ngân hàng.</p> <p>Kỹ năng: Có trình độ tin học tương</p>	<p>Kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn chương trình đào tạo đại học cho khối ngành kinh tế và quản lý</p> <p>Có kiến thức cơ sở ngành vững chắc.</p> <p>Đạt chuẩn kiến thức chuyên môn của trình độ đại học ngành Tài chính –</p>

		<p>tương đương trình độ C; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng</p> <p>Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn tương đương trình độ C</p> <p>Có khả năng ứng dụng sáng tạo lý thuyết, khả năng nghiên cứu và làm việc độc lập.</p> <p>Có năng lực phát hiện, phân tích và khả năng ra các quyết định chiến lược, chiến thuật nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn trong các tổ chức tài chính và ngân hàng.</p>	<p>đương trình độ B; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.</p> <p>Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 500 điểm TOEIC và tiếng Anh thương mại.</p> <p>Có khả năng ứng dụng sáng tạo lý thuyết, khả năng nghiên cứu và làm việc độc lập.</p> <p>Có năng lực phát hiện, phân tích và khả năng ra các quyết định chiến lược, chiến thuật nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn trong các tổ chức tài chính và ngân hàng.</p>	<p>Ngân hàng.</p> <p>Có kiến thức chuyên sâu về Tài chính Ngân hàng để có khả năng vận dụng những kiến thức này vào giải quyết thực tiễn trong doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian và các tổ chức tài chính khác trong và ngoài nước, có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn.</p> <p>Kỹ năng:</p> <p>Có trình độ tin học tương đương trình độ B;</p> <p>Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 450 điểm TOEIC và tiếng Anh chuyên ngành;</p> <p>Có khả năng sử dụng các công cụ thông kê trong nhận diện và phân tích các vấn đề Tài chính- Ngân hàng.</p> <p>Có khả năng vận dụng những kỹ thuật phân tích định lượng của lý thuyết tài chính tiền tệ, lý thuyết tài chính công, lý thuyết quản trị tài chính và ngân hàng vào hoạt động thực tế.</p> <p>Có kỹ năng làm việc nhóm.</p>
--	--	---	---	---

				<p>Có đạo đức nghề nghiệp.</p> <p>Chấp hành nghiêm túc luật pháp của nhà nước và các quy định của đơn vị công tác.</p> <p>Có kỹ năng giao tiếp tốt và hợp tác khi làm việc nhóm.</p> <p>Có thái độ cầu tiến tự tin và tinh thần phục vụ cộng đồng.</p>
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	<p>Có khả năng giảng dạy các môn học thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng ở các trường đại học và cao đẳng.</p> <p>Trở thành các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các Viện kinh tế hoặc các Viện nghiên cứu của các tập đoàn kinh doanh, ngân hàng, tập đoàn tài chính...</p> <p>Nắm giữ các vị trí quản lý, hoạch định, phân tích chính sách trong bộ máy tổ chức quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng,</p>	<p>Đối với khối thạc sĩ nghiên cứu:</p> <p>Có khả năng giảng dạy các môn học thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng ở các trường đại học và cao đẳng.</p> <p>Trở thành các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các Viện kinh tế hoặc các Viện nghiên cứu của các tập đoàn kinh doanh, ngân hàng, tập đoàn tài chính...</p> <p>Đối với khối thạc sĩ thực hành: có thể nắm giữ các vị trí quản lý ở các cấp bậc khác nhau trong bộ máy tổ chức quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng,</p>	<p>Các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính-ngân hàng và Viện nghiên cứu kinh tế, tài chính, ngân hàng;</p> <p>Các định chế tài chính trung gian (các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán);</p> <p>Các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức, đơn vị tư vấn Tài chính, công ty đầu tư, tư vấn chứng khoán trong và ngoài nước;</p> <p>Và các chuyên gia phân tích tài chính hoặc giữ các vị trí liên quan đến quản trị tài chính trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;</p>

				Thêm vào đó còn có cơ hội học tiếp tục theo các chương trình đào tạo cao học/tiến sĩ trong và ngoài nước.
--	--	--	--	---

5. Ngành: Kinh tế đối ngoại

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Thạc sĩ	Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Đối tượng không phải bỏ túc kiến thức: Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Quan hệ kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế ngoại thương, Ngoại thương, Thương mại quốc tế).</p> <p>Các đối tượng phải bỏ túc kiến thức: Người có bằng tốt nghiệp đại học gần chuyên ngành Kinh tế quốc tế phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Các môn BSKT: Kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính quốc tế</p>	<p>Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>Khối tuyển sinh: A, A1 và D1</p>
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	<p>Phòng học, có đầy đủ trang thiết bị, máy chiếu, máy lạnh.</p> <p>Thư viện của trường và thư viện trung tâm, đạt tiêu chuẩn quốc gia.</p>	<p>Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu.</p> <p>Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.</p>
III	Đội ngũ giảng viên	5 TS	5 TS, 12 ThS, 3CN

IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Hỗ trợ, tư vấn việc hoạt động học tập, làm luận văn thạc sỹ. Tham gia hội thảo do Khoa tổ chức.	Các hoạt động sinh hoạt đoàn thể, chính trị tư tưởng, học thuật do Đoàn Thanh Niên và Hội sinh viên tổ chức. Hoạt động hỗ trợ của Trường, Khoa và CVHT trong học tập, sinh hoạt.
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Thái độ nghiêm túc, không ngừng học hỏi, vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học, có ý thức về học thuật.	Tham gia đầy đủ, tích cực trong giờ học trên lớp, các hoạt động ngoại khoá. Có ý thức vươn lên làm chủ kiến thức và có phương pháp học tích cực
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Học viên tốt nghiệp có kiến thức lý thuyết chuyên sâu, nâng cao và cập nhật trong lĩnh vực kinh tế quốc tế; có khả năng áp dụng các kiến thức lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực kinh tế quốc tế; có kỹ năng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu và nghề nghiệp (kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế quốc tế); có thái độ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội đúng đắn.	Đào tạo cử nhân tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có thể làm việc trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt là lĩnh vực Kinh tế đối ngoại. Trình độ tiếng Anh tương đương 550 điểm TOEIC
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Giảng dạy và nghiên cứu kinh tế quốc tế tại các trường đại học, viện nghiên cứu; làm việc tại các doanh nghiệp liên quan tới kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế, các công ty đa quốc gia	Các doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu; vận tải, giao nhận quốc tế; bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu... của các doanh nghiệp; phòng thanh toán quốc tế, quản lý ngoại hối, tín dụng xuất nhập

			khẩu... của các ngân hàng thương mại; các công ty đa quốc gia; các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại
--	--	--	--

6. Ngành: Kinh doanh quốc tế

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Đại học	
I	Điều kiện tuyển sinh	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1	
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.	
III	Đội ngũ giảng viên	5 TS, 12 ThS, 3CN	
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Các hoạt động sinh hoạt đoàn thể, chính trị tư tưởng, học thuật do Đoàn Thanh Niên và Hội sinh viên tổ chức. Hoạt động hỗ trợ của Trường, Khoa và CVHT trong học tập, sinh hoạt.	
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Tham gia đầy đủ, tích cực trong giờ học trên lớp, các hoạt động ngoại khoá. Có ý thức vươn lên làm chủ kiến thức và có phương pháp học tích cực	
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Đào tạo cử nhân tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và kinh doanh quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế đất nước. Trình độ tiếng Anh tương đương 550 điểm TOEIC	
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Các công ty đa quốc gia, các công ty kinh doanh và các công ty kinh doanh quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế và xã hội, các trường đại học, các viện và trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản trị	

7. Ngành: Kế toán

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Đại học	
I	Điều kiện tuyển sinh	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1 phổ thông	
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện)	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.	
III	Đội ngũ giảng viên	<ul style="list-style-type: none"> - Có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến lĩnh vực giảng dạy. - Tốt nghiệp đại học và sau đại học tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. - Gồm có 4 TS, 18 ThS 	
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	- Câu lạc bộ học thuật Wapa, hoạt động đoàn và liên chi hội sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán, lãnh đạo khoa, giảng viên giảng dạy và cố vấn học tập của khoa KTKT, ...	
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	<p>Trách nhiệm cá nhân với cộng đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng - Tuân thủ pháp luật - Thái độ làm việc chuyên nghiệp - Có ý thức và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội <p>Học tập suốt đời và hội nhập quốc tế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội nhập với toàn cầu hóa nền kinh tế và nghề nghiệp kế toán- kiểm toán. - Học tập suốt đời 	
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>KIẾN THỨC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội. Giúp cho người học có khả năng xử lý vấn đề chuyên môn trên nền tảng tổng hợp những mối quan hệ xã hội. 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng kiến thức cơ sở ngành KTKT để tạo nền tảng cho việc học tập và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán và am hiểu kiểm toán - Áp dụng kiến thức chuyên ngành kế toán để có thể xử lý các vấn đề liên quan, là nền tảng để phát triển khả năng xử lý, hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Có khả năng ứng dụng vào xây dựng chiến lược kinh doanh và quản trị rủi ro. <p>KỸ NĂNG VÀ NGOẠI NGỮ:</p> <p>Kỹ năng chuyên ngành KTKT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân tích, hoạch định và đưa giải pháp trong lĩnh vực kế toán - Kiểm toán - Kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán - Kỹ năng tổ chức và quản lý trong hoạt động nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - Kỹ năng ứng dụng các công nghệ thông tin tiên tiến trong lĩnh vực Kế toán <p>Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng làm việc theo nhóm - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ <p>Kỹ năng thực hành nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán</p> <p>Đảm trách công việc kế toán, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp.</p> <p>Đảm trách công việc kiểm toán nội bộ, trợ lý kiểm toán, trong các doanh nghiệp kiểm toán và các tổ chức khác.</p> <p>Đảm trách công việc tư vấn kế toán, tài chính và thuế trong các doanh nghiệp</p> <p>Có tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.</p>
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	<p>Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đầu tư và tài chính. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các cơ quan quản lý nhà nước; - Các định chế tài chính trung gian (ví dụ như các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong và ngoài nước và trung tâm giao dịch chứng khoán);

		<ul style="list-style-type: none"> - Các tổ chức kinh tế tài chính; - Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, công ty kế toán và kiểm toán trong và ngoài nước.
--	--	---

8. Ngành: Kiểm toán

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Đại học	
I	Điều kiện tuyển sinh	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1	
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện)	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.	
III	Đội ngũ giảng viên	<ul style="list-style-type: none"> - Có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến lĩnh vực giảng dạy. - Tốt nghiệp đại học và sau đại học tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. - Gồm có 4 TS, 18 ThS 	
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	- Câu lạc bộ học thuật Wapa, hoạt động đoàn và liên chi hội sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán, lãnh đạo khoa, giảng viên giảng dạy và cố vấn học tập của khoa KTKT, ...	
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	<p>Trách nhiệm cá nhân với cộng đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng - Tuân thủ pháp luật - Thái độ làm việc chuyên nghiệp - Có ý thức và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội <p>Học tập suốt đời và hội nhập quốc tế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội nhập với toàn cầu hóa nền kinh tế và nghề nghiệp kế toán- kiểm toán. - Học tập suốt đời 	

VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>KIẾN THỨC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, lĩnh hội và phát triển, tiếp thu khối kiến thức chuyên nghiệp. - Áp dụng kiến thức cơ sở ngành KTKT để tạo nền tảng cho việc học tập và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán kiểm toán - Áp dụng kiến thức chuyên ngành kế toán để có thể xử lý các vấn đề liên quan, là nền tảng để phát triển khả năng kiểm toán. Áp dụng kiến thức chuyên ngành kiểm toán giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro. <p>KỸ NĂNG VÀ NGOẠI NGỮ:</p> <p>Kỹ năng chuyên ngành kiểm toán</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng phân tích, thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo - Kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực kiểm toán - Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức và quản lý hoạt động nghề nghiệp Kiểm toán - Kỹ năng ứng dụng các công nghệ thông tin tiên tiến trong lĩnh vực Kiểm toán <p>Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng làm việc theo nhóm - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ <p>Kỹ năng tổ chức nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức và quản lý công việc kế toán, kiểm toán trong các đơn vị, các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp. - Thực hành công việc kiểm toán nội bộ, trợ lý kiểm toán, trong các doanh nghiệp kiểm toán và các tổ chức khác. - Đảm trách công việc tư vấn kế toán, tài chính và thuế trong các doanh nghiệp. <p>Có tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.</p>
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt	Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc của một

nghịệp ở các trình độ		kiểm toán viên hoặc một chuyên viên kế toán tại tất cả các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước. - Các cơ quan quản lý nhà nước; - Các định chế tài chính trung gian (các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán); - Các công ty kiểm toán trong và ngoài nước; - Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, tư vấn dịch vụ kế toán và kiểm toán trong và ngoài nước.
-----------------------	--	---

9. Ngành: Quản trị Kinh doanh

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Thạc sĩ	Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	Bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp. Bằng tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi nhưng phải có bổ túc kiến thức các môn học bổ sung kiến thức có trình độ tương đương đúng chuyên ngành trước ngày thi tuyển chính thức. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ bằng 2, tại chức, mở rộng, chuyên tu, đào tạo từ xa hoặc gần với chuyên ngành đăng ký nhưng phải bổ túc kiến thức các môn học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương chính quy đúng chuyên ngành trước ngày thi tuyển.	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo	Phòng học, có đầy đủ trang thiết bị, máy chiếu, máy lạnh.	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và

	dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	Thư viện của trường và thư viện trung tâm, đạt tiêu chuẩn quốc gia.	học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.
III	Đội ngũ giảng viên	+ Tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng tương tác với sinh viên. + Có kỹ năng nghiệp vụ cao; có bằng tiến sĩ chiếm tỉ lệ cao, bao gồm: 1PGS, 7 TS + Có phương pháp giảng dạy tích cực.	+ Tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng tương tác với sinh viên. + Có kỹ năng nghiệp vụ cao; có trình độ chuyên môn trên đại học chiếm tỉ lệ cao, bao gồm 1PGS, 7 TS, 17 ThS. và 2 CN. + Có phương pháp giảng dạy tích cực.
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	- Hỗ trợ học tập: + SV được cung cấp giáo trình, bài giảng trước khi môn học bắt đầu. + Được hướng dẫn phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu ở bậc Sau Đại học. + Câu lạc bộ học thuật theo các chuyên ngành, câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học và câu lạc bộ của các chuyên ngành khác trong Trường.	- Hỗ trợ học tập: + SV được cung cấp giáo trình, bài giảng trước khi môn học bắt đầu. + Được hướng dẫn phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu ở bậc Đại học. + Được hướng dẫn cách lắng nghe - đọc- ghi chép hiệu quả. + Được hướng dẫn cách đặt câu hỏi thông minh. + Câu lạc bộ học thuật theo các chuyên ngành, câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học và câu lạc bộ của các chuyên ngành khác trong Trường. - Hỗ trợ sinh hoạt: + Trung tâm chăm sóc SV, tư vấn

			<p>tâm lý học tập.</p> <p>+ SV tham gia vào Hội sinh viên, các đoàn thể trong Trường.</p> <p>- Hỗ trợ việc làm:</p> <p>+ SV được giới thiệu việc làm bán thời gian</p> <p>+ SV tốt nghiệp tham gia ngày hội việc làm tổ chức hàng năm.</p>
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	<p>+ Chủ động trong học tập, nghiên cứu</p> <p>+ Tham gia đầy đủ thời gian và hoàn thành các yêu cầu của tất cả các học phần; thảo luận theo nhóm; làm bài tập, viết tiểu luận và các hoạt động khác theo yêu cầu của từng môn học giảng dạy.</p>	<p>+ Chủ động trong học tập, nghiên cứu</p> <p>+ Tham gia đầy đủ thời gian và hoàn thành các yêu cầu của tất cả các học phần; thảo luận theo nhóm; làm bài tập, viết tiểu luận và các hoạt động khác theo yêu cầu của từng môn học giảng dạy.</p>
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>- Kiến thức:</p> <p>Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản của lý thuyết quản trị kinh doanh hiện đại và những chỉ dẫn về cách thức vận dụng chúng trong thực tiễn quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp.</p> <p>- Kỹ năng:</p> <p>+ Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành cho lĩnh vực Quản trị: phần mềm quản lý SPSS, phần mềm quản trị nhân sự; quản trị hệ thống thông tin quản lý.</p> <p>+ Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn</p>	<p>- Kiến thức</p> <p>+ Nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn chương trình đào tạo đại học cho khối ngành kinh tế và quản lý</p> <p>+ Có kiến thức cơ sở ngành vững chắc</p> <p>+ Đạt chuẩn kiến thức chuyên môn của trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh</p> <p>+ Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ kinh tế xã hội trong tổ chức, điều hành và quản lý, đặc biệt là các kiến thức liên quan đến văn hoá, tâm lý và hành vi trong tổ chức.</p> <p>- Kỹ năng</p>

		<p>tương đương 500 điểm TOEIC và tiếng Anh thương mại.</p> <p>+ Có khả năng ứng dụng sáng tạo lý thuyết, khả năng nghiên cứu và làm việc độc lập.</p> <p>+ Có năng lực phát hiện, phân tích và khả năng ra các quyết định chiến lược, chiến thuật nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp.</p>	<p>+ Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành cho lĩnh vực Quản trị: phần mềm quản lý SPSS, phần mềm quản trị nhân sự; quản trị hệ thống thông tin quản lý;</p> <p>+ Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 500 điểm TOEIC và tiếng Anh thương mại;</p> <p>+ Đạt chuẩn về các kỹ năng căn bản và các kỹ năng chuyên sâu của ngành Quản trị kinh doanh gồm: Kỹ năng về hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Kỹ năng về hoạch định và triển khai các hoạt động về tổ chức và phát triển doanh nghiệp, như tuyển dụng và đào tạo nhân sự, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, phát triển thương hiệu;</p> <p>+ Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và nghiên cứu thực nghiệm; kỹ năng làm báo cáo, trình diễn và truyền thông;...</p>
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	<p>- Đối với khối thạc sĩ nghiên cứu:</p> <p>+ Có khả năng giảng dạy các môn học thuộc ngành Quản trị kinh doanh ở các trường đại học và cao đẳng.</p> <p>+ Trở thành các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các Viện</p>	<p>Có khả năng được tiếp nhận và làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh với vai trò quản trị và điều hành kinh doanh.</p>

		<p>kinh tế hoặc các Viện nghiên cứu của các tập đoàn kinh doanh.</p> <p>- Đối với khối thạc sĩ thực hành: có thể nắm giữ các vị trí quản lý ở các cấp bậc khác nhau trong bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</p>	
--	--	---	--

10. Ngành: Luật Dân sự

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Đại học	
I	Điều kiện tuyển sinh	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1	
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.	
III	Đội ngũ giảng viên	2 PGS; 5 TS; 9 ThS và 3 CN	
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề (báo cáo viên là các chuyên gia trong và ngoài nước); các phiên tòa giả định, các hoạt động phát triển kỹ năng thực hành Luật cho sinh viên	
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, các hoạt động ngoại khóa. Có ý thức vươn lên học hỏi và có phương pháp học tích cực	

VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Luật dân sự là lĩnh vực có kiến thức rất rộng, sinh viên ngành này ra trường sẽ phải nắm vững kiến thức nền tảng về Luật dân sự nói chung cũng như các luật chuyên ngành khác: Luật hôn nhân và gia đình; Luật đất đai; Luật lao động...; Có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật. Am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động dân sự, tài chính - ngân hàng – chứng khoán, kinh doanh, thương mại trong nước cũng như thế giới; Trình độ ngoại ngữ tương đương 500 TOIEC
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước cũng như nước ngoài; Các văn phòng tư vấn pháp luật, công ty luật trong nước và quốc tế; Cơ quan nhà nước: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, UBND các cấp, sở ban ngành tại các địa phương...; Các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hợp tác quốc tế...

11. Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy
		Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khôi tuyển sinh: A, A1 và D1
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên
III	Đội ngũ giảng viên	2 PGS; 5 TS; 9 ThS và 3 CN
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề (báo cáo viên là các chuyên gia trong và ngoài nước); các phiên tòa giả định, các hoạt động phát triển kỹ năng thực hành Luật cho sinh viên

V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, các hoạt động ngoại khóa. Có ý thức vươn lên học hỏi và có phương pháp học tích cực
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Sinh viên ngành Luật tài chính – ngân hàng khi ra trường sẽ có kiến thức vững chắc về luật tài chính – ngân hàng và các kiến thức kinh tế, kinh doanh trong các lĩnh vực này, đồng thời có kỹ năng nghiệp vụ, thực tế về lĩnh vực chuyên môn; Có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật. Am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động dân sự, tài chính - ngân hàng, kinh doanh, thương mại trong nước cũng như thế giới; Trình độ ngoại ngữ tương đương 500 TOIEC
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước cũng như nước ngoài; Các văn phòng tư vấn pháp luật, công ty luật trong nước và quốc tế; các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư; Cơ quan nhà nước: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thuế; Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, UBND các cấp, sở ban ngành tại các địa phương...; Các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức tài chính quốc tế, ...

12. Ngành: Luật Dân sự và tố tụng dân sự

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy
		Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM, căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG-HCM thì các môn thi tuyển đầu vào gồm 3 môn bắt buộc, được xác định cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Môn cơ bản: Triết học. 2. Môn cơ sở: Lý luận Nhà nước và Pháp luật. 3. Môn ngoại ngữ: Việc thi tuyển môn ngoại ngữ được tiến hành theo các quy định tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM.

II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên.
III	Đội ngũ giảng viên	3 PGS; 5 TS
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề (báo cáo viên là các chuyên gia trong và ngoài nước); các phiên tòa giả định, các hoạt động phát triển kỹ năng thực hành Luật cho sinh viên
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, các hoạt động ngoại khoá. Có ý thức vươn lên học hỏi và có phương pháp học tích cực
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Sau quá trình đào tạo, học viên có trình độ thạc sỹ nghiên cứu (phương thức 1) có khả năng tư duy và phản biện độc lập về các vấn đề đặt ra của khoa học pháp lý, có khả năng phân tích, tổng hợp, bình luận và trình bày quan điểm khoa học một cách logic, biện chứng và thuyết phục; có khả năng nghiên cứu, phân tích tốt các văn bản pháp luật để tìm ra những khiếm khuyết, bất cập làm cơ sở để kiến nghị hoàn thiện; khả năng học lên trình độ tiến sỹ hoặc tham gia nghiên cứu khoa học và làm công tác giảng dạy.</p> <p>Học viên có trình độ thạc sỹ Luật dân sự và Tố tụng dân sự được đào tạo theo phương thức 2(không yêu cầu thực hiện luận văn Thạc sỹ sỹ nhưng yêu cầu các môn học phải có tiểu luận để học viên nghiên cứu sâu trong phạm vi môn học) có khả năng vận dụng những kiến thức và lý luận đã học để xử lý những tình huống pháp lý cụ thể phát sinh trong đời sống kinh tế-xã hội một cách độc lập và hiệu quả; có khả năng tư vấn và tham gia một cách hiệu quả các hoạt động gắn với thực hành và áp dụng pháp luật; có tư duy và quan điểm độc lập về những vấn đề pháp lý đặt ra và hình thành những đề xuất, kiến nghị đề giải quyết và hoàn thiện pháp luật.</p>

VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	<p>Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ Luật dân sự và Tố tụng dân sự theo phương án 1(yêu cầu thực hiện luận văn thạc sỹ ít nhất trong một học kỳ cuối cùng của khóa đào tạo) có thể trở thành các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các Viện nghiên cứu về chính sách và pháp luật, các chuyên gia nghiên cứu, tổng hợp và soạn thảo văn bản pháp luật tại các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; có thể trở thành giảng viên giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Luật dân sự và Tố tụng dân sự tại các cơ sở đào tạo Luật, đào tạo hành nghề luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, công chứng viên, chấp hành viên...</p> <p>Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ Luật dân sự và Tố tụng dân sự theo phương án 2 có thể giữ các vị trí quản lý ở các cấp bậc khác nhau trong bộ máy tổ chức quản lý của các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, cơ quan tư pháp hoặc hành nghề luật sư hoặc làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.</p>
-----	---	--

13. Ngành: Luật Kinh tế

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Tiến sĩ	Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> * Có bằng Thạc sĩ ngành Luật học và có làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học. * Có ít nhất 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học pháp lý liên quan đến đề tài mà ứng viên lựa chọn làm Luận án tiến sĩ. * Có đề cương nghiên cứu * Được một nhà khoa học có tên trong danh sách do cơ sở đào tạo công bố đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh nếu trúng tuyển. 	<ul style="list-style-type: none"> * Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật * Thi đầu vào 03 môn: Triết học; Lý luận Nhà nước và Pháp luật; Anh Văn (Nếu không có bằng TOEFL 400 hoặc tương đương)

		<p>* Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ Luật.</p> <p>* Phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOELF iBT 61, IELTS 5.5 hoặc tương đương.</p> <p>* Được cơ quan quản lý nhân sự hoặc trường nơi ứng viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ hoặc địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.</p>	
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	<p>Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu.</p> <p>Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của NCS</p>	<p>Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu.</p> <p>Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của học viên</p>
III	Đội ngũ giảng viên	1 GS, 5 PGS, 39 TS	1 GS, 5 PGS, 39 TS
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Tổ chức sinh hoạt học thuật và hành chính theo quy chế đào tạo	Hỗ trợ việc học và đăng ký đề tài luận văn; Tham gia hội thảo do Khoa tổ chức; Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi chuyên môn, hướng dẫn học viên thực hiện các đề tài nghiên cứu, các tiểu luận chuyên sâu.
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Yêu cầu thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị; có kỹ năng và tinh thần tự nghiên cứu cao	Yêu cầu thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị; có kỹ năng và tinh thần tự nghiên cứu cao

VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Có khả năng nghiên cứu và phân tích sâu về luật học; NCS có được kỹ năng nghiên cứu luật học với phương pháp đa dạng, hiệu quả; Đảm bảo sử dụng ngoại ngữ thành thạo phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng.	Có khả năng nghiên cứu và phân tích sâu về luật học; học viên có được kỹ năng nghiên cứu luật học với phương pháp đa dạng, hiệu quả; Đảm bảo sử dụng ngoại ngữ thành thạo phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng.
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Tiếp tục và phát triển tốt hơn nữa công việc đang đảm nhiệm; Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường ĐH và viện NC; Tư vấn pháp luật.	Tiếp tục và phát triển tốt hơn nữa công việc đang đảm nhiệm; Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường ĐH và viện NC; Tư vấn pháp luật.

14. Ngành: Luật Thương mại Quốc tế

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Đại học	
I	Điều kiện tuyển sinh	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1	
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên	
III	Đội ngũ giảng viên	1 PGS; 2 TS; 8 ThS; 1 CN	
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề (báo cáo viên là các chuyên gia trong và ngoài nước); các phiên tòa giả định, các hoạt động phát triển kỹ năng thực hành Luật cho sinh viên	
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, các hoạt động ngoại khoá. Có ý thức vươn lên học hỏi và có phương pháp học tích cực	

VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Sinh viên ngành Luật thương mại quốc tế khi ra trường sẽ có kiến thức pháp luật vững chắc về lĩnh vực thương mại quốc tế, am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động thương mại trong nước cũng như thế giới; Có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật. Am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động kinh doanh thương mại trong nước cũng như thế giới; Trình độ ngoại ngữ tương đương 500 TOIEC
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước cũng như nước ngoài; Các văn phòng tư vấn pháp luật, công ty luật trong nước và quốc tế; Cơ quan nhà nước: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, UBND các cấp, sở ban ngành tại các địa phương...; Các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hợp tác quốc tế...

15. Ngành: Luật Kinh doanh

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy
		Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	Phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy và học, có máy chiếu. Thư viện của trường và thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM có đầy đủ sách chuyên ngành và luôn cập nhật mới phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của sinh viên
III	Đội ngũ giảng viên	1 PGS; 2 TS; 8 ThS; 1 CN
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề (báo cáo viên là các chuyên gia trong và ngoài nước); các phiên tòa giả định, các hoạt động phát triển kỹ năng thực hành Luật cho sinh viên
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, các hoạt động ngoại khoá. Có ý thức vươn lên học hỏi và có phương pháp học tích cực

VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Sinh viên ngành Luật kinh doanh nắm vững các kiến thức chuyên ngành về Luật kinh doanh cũng như các kiến thức nền tảng về kinh tế; Có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật. Am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động kinh doanh thương mại... trong nước cũng như thế giới; Trình độ ngoại ngữ tương đương 500 TOIEC
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước cũng như nước ngoài; Các văn phòng tư vấn pháp luật, công ty luật trong nước và quốc tế; Cơ quan nhà nước: Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, UBND các cấp, sở ban ngành tại các địa phương...; Các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hợp tác quốc tế...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2014



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tiên Dũng